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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 

………………….. 
ผู้มาประชุม 

1. นางสุธาทิพย์   กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  2. นายสิงหน    สีใหม่     รองประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  3. นายเอนก    แก้วกัน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  4. นายโชติ    วันรุ่ง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  5. นายสนั่น    วงค์สายสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  6. นางสาวแวว    ทังสี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
  7. นายพงศ์ศักดิ์   แก้วกัน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย    
  8. นางสาวษรินญา   สุธรรมศุภเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 

9. นายนำพล   บุรีรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
10. ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒ ิคำวิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 

  11. นางปรานอม   โปร่งคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางชลนดา   เมฆอากาศ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย (ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 

  2. นายนิคม    ชุ่มใจ   รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  3. นางสุนันทา  ศิริวาท   รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  4. นางสาวธชพรรณ ไหวคิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  5. นายสานิต  กาศสนุก  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
  6. นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ ์  ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย  

(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)   
  7. นายกิตชัย  สุทธเขตต์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

8. นางอังดารักษ์   สวนจักร   ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายฤทธิชัย  บุตรชา   ผู้อำนวยการกองช่าง 

      10. นางสาวบานเย็น กันทะจักร  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางงามจิตร  แกล้วกล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
12. จ่าเอกหญิงสุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
13. นายขุนพล  วงศ์เข่ือนแก้ว  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสาววราพันธ ์ บุญคง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
15. นายเอกธิดล  ประมูลสิน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  16. นางสาววรรณา ลำดับ   นักจัดการงานทั่วไป 
17. นางสาวสวิยา   อุปนันไชย  นักประชาสัมพันธ์ 

18. นาย...  
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18. สิบเอก จามร เลือดนักรบ  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นายนภดล   สุขทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นายธรณินทร์ วงษ์แก้ว   คนงานทั่วไป 
21. นางสาวประภาภรณ์ ศิริวาส   นักทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวอุษารัตน์ มาระโภชน์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
23. นายอัครชัย  ถือคำ   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 
24. นางสุดารัตน์ เชาว์พยัคฆ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25. นายวิธวินท์  เหมไธสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเด่นชัย 
26. นายทิพย์พร  มีโชค   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเด่นชัย 
27. นายวิทวัส  เพ็ชรรื่น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเด่นชัย 
28. นายสมประสงค์ สะสวย   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย 
29. นางสาวนิศารัตน์ สุขวาจา   พนักงานจ้างเหมา 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล     
เข้าห้องประชุม โดยนั่งในสถานที่ที่จัดไว้ มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาล
ได้เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 ในวันนี้ ซึ ่งตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย       
ลงวันที่ 17 กรกฎคม 2567 ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระ 
ดิฉันขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ช่วยนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ 

นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ ้น 11 คน ผู้ที่ขาด 
จำนวน 1 คน คือ นางชลนดา เมฆอากาศ มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     - เรื่อง แนะนำผู้ให้เกียรติมาร่วมประชุม 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – วันนี้ไม่มีตัวแทนจากอำเภอเด่นชัยและท้องถิ่น
อำเภอเด่นชัย นะคะ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – สำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้มี 
2 เรื่อง คือ 

1. เรื่องแนะนำตัวข้าราชการพลเรือนสามัญที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ด้วยเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับโอน(ย้าย) 
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย คือ 

1. รับโอน(ย้าย) นางสุดารัตน์ เชาว์พยัคฆ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
สรรพากรชำนาญงาน สังกัด สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงราย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัด ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเด่นชัย ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จึงขอแนะนำให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ  

2. เรื่อง... 
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2. เร ื ่องขอยกเล ิกมต ิท ี ่ประช ุมสภาเทศบาลตำบลเด ่นช ัย สม ัยสาม ัญ สม ัยแรก                        
(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ตามท่ีเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติเพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบต่อ สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก 
(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คือ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติ
ขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้มีมติ
เห็นชอบให้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอต่อสภา
เทศบาลไปแล้ว นั้น 

เนื่องจากเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการขอกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ทั้งนี้เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการในรายการที่ขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลดังกล่าว ตามกระบวนการแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ
ของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

  จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  
   ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่ได้ส่งสำเนารายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2567 ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่    
(ไม่มี) ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 กรุณายกมือขึ้น (สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือ 10 คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย         
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภา
เทศบาล ยกมือ – คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  
                 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - ไม่มีนะคะ ขอผ่านไปยังระเบียบวาระที่  4 
เลยนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อสมทบ 
   ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย (แห่งใหม่) พร้อมอาคารประกอบ  

             โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุม ค่ะ 

นายดำรงเกียรติ... 
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นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
เด่นชัย (แห่งใหม่) พร้อมอาคารประกอบ โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย (แห่งใหม่) 

พร้อมอาคารประกอบ โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการในการให้บริการ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ขอใช้ทรัพยสินของกรมการปกครอง คือสำนักงานที่ว่าการอำเภอ

เด่นชัย(เดิม) เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 นั้น เนื่องจากลักษณะอาคารมี
โครงสร้างเดิมเป็นไม้ มีสภาพเก่าแก่ชำรุด ทรุดโทรม และมีความคับแคบ แออัด ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อีกทั้งในปัจจุบันเทศบาลมีส่วนกอง/งาน แยกออกไปปฏิบัติงานตามอาคารประกอบอื่นทำให้
การติดต่อประสานงานมีความยุ่งยาก ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งในอนาคตจะมีจำนวน
ประชากรเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู ้สู งอายุและผู้พิการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย(แห่งใหม่) เพ่ือรองรับการภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น ตลอดถึงการให้บริการแก่ประชาชน
กลุ ่มดังกล่าว โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 1 - พร 723 
(บางส่วน) หมู่ที่ 5 ตำบล เด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น 
31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  จ ่ ายจากเง ินงบประมาณรายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ .  2566 จำนวน         
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

2. จ่ายจากเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปด   
ล้านบาท)  

3. จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ จำนวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ     
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 “ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น     
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละประเภท       
ตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก    
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
 

(4) เมื่อได้รับ... 
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหา
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 
50,791,961.22  บาท   

หัก 1. เงินฝาก กสท.      จำนวน      314,104.93  บาท 
  2. สำรองงบบุคลากร 3 เดือน     จำนวน 20,624,160.00  บาท  
  3. สำรองกรณีสาธารณภัย 15 %     จำนวน 15,827,986.35  บาท 

* เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 
   ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567      จำนวน 42,033,218.31  บาท 
   (สี่สิบสองล้านสามหม่ืนสามพันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของ
เทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้
เทศบาลตำบลเด่นชัย นำไปสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย (แห่งใหม่) พร้อมอาคารประกอบ 
โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อไป 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย และได้นำเสนอ
รูปแบบอาคารสำนักงาน ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจ
หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือ
สมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ   
ต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 10 คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใช้เงินสะสม
เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  -  คน     
งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย  
                  ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เสนอต่อสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุน 
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุม ค่ะ 

 

นายดำรงเกียรติ... 
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นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลด้วย
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือนำไปดำเนินการตาม

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย (แห่งใหม่) พร้อมอาคารประกอบ โรงจอดรถและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ โดยรอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) (รายละ เอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)  

เหตุผล 
   ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย มีส่วนงานแยกออกไปปฏิบัติงานตามอาคารประกอบอ่ืน 
ทำให้การติดต่อประสานงานมีความยุ่งยาก เสียเวลาแก่ผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งในอนาคตจะมีจำนวนประชากร
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งอาคารสำนักงานเทศบาลหลังปัจจุบันไม่ได้ออกแบบเพ่ือรองรับ
การให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเท่าที่ควร ประกอบกับเทศบาลได้ขอใช้ทรัพย์สินของกรมการปกครอง   
เป็นที่ตั ้งสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ซึ่งลักษณะอาคารเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยไม้ มีสภาพเก่าแก่ชำรุด     
ทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี โดยโครงสร้างเดิมของตัวอาคารมีความ คับแคบ 
แออัด ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานต่าง  ๆ ภายในหน่วยงาน ดังนั้น จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้บริหารจึงได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน และการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  
เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย  (แห่งใหม่) พร้อม
อาคารประกอบ โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื ่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ และให้บริการ
ประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขยายตัวของชุมชนเมือง      
การรองรับจำนวนพนักงาน ปริมาณงาน และจำนวนประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดย      
จะทำการก่อสร้างตัวอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร บนที่ราชพัสดุ     
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 1 - พร 723 (บางส่วน) ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยใช้งบประมาณ  
ในการก่อสร้าง จำนวนเงินทั ้งส ิ ้น 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ             
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

    ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนมาก    
ซึ่งเทศบาลตำบลเด่นชัยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการ จึงมีความจำเป็น
จะต้องกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ทั้งนี้ ได้คำนวณตามหลักเกณฑ์การกู้เงินแล้วเทศบาลฯ สามารถ    
กู้ได้ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 66(6) และมาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า  
  มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
   (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
   การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

คำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 42/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจในการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน 

“อาศัย... 
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   “อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกา      
ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการลงทุนที่จะขอกู้เงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กรณีการขอกู้เงินภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจำนวนห้า สิบล้านบาท   
ซึ ่งจะก่อให้เกิดภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี ่ยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ม ีความสามารถในการชำระหนี ้ โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ ตามข้อ 22 วรรคสอง ของระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู ้เงินขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561” 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อให้
เทศบาลตำบลเด่นชัยนำไปดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย (แห่งใหม่) 
พร้อมอาคารประกอบ โรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อไป 

นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอ
ญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ให้สมาชิกทุกท่านทราบ     
ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายก็ขอมติที่ประชุม
ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย 
ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 10 คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้   
กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาล  ยกมือ  -  คน งดออกเสียง 1 คน 
คือ ประธานสภาเทศบาล)    

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้กู ้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบล 
                 เด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  6  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอรับการ 
                         สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที ่ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย -  
                         แม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุมค่ะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย   - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย-แม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

 

 

หลักการ... 
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หลักการ 

 เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่    
ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เงินงบประมาณ จำนวน 74,000,000 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน)  

เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่พวก ตำบลเด่นชัย อำเภอ
เด่นชัย จ ังหวัดแพร่ (โครงการต่อเนื ่อง) ตามแผนงานภารกิจพื ้นที ่ช ุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง                
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวกับภารกิจด้านโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
พร้อมกับสวนสาธารณะในระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์         
ที่คำนึงถงึศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสุ่ชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้เทศบาลฯ ยืนยันความพร้อมของพ้ืนที่ดำเนินการโครงการและยืนยันรับมอบ
โครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือ มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ นั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อไ ด้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น” 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ   
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ ตำบล
เด่นชัย อำเภอเด่นชัย จ ังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง              
เงินงบประมาณ จำนวน 74,000,000 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว พร้อมนี้ได้
แนบรายละเอียดโครงการฯ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอ
ญัตติ เรื ่อง ญัตติขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย -      
แม่จั ๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะขอ
อภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด
เห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ 
ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
กรุณายกมือขึ ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 10 คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั ๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  -  คน งดออกเสียง 1 คน ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่.... 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวม 
                  ชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ตามรายการที่นายกเทศมนตรี 
                  ตำบลเด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องญัตติอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย –จะมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีก
หรือไม่คะ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ค่ะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย – เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่อยู่ในญัตติ เรื่องที่ 1 คือเรื่อง
ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อนำมาพัฒนา ซึ่งท่าน-        
ผู้สังเกตการณ์ ท่านผู้นำหมู่บ้าน อาจไม่ทราบว่าจะนำมาพัฒนาจุดไหน ซึ่งเราจะนำไปพัฒนาตรงที่ทางเข้าที่ว่าการ
อำเภอเด่นชัย ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่ป่ารกร้างว่างเปล่า และตลาดผู้ค้าชุมชนอยู่ส่วนหนึ่ง เทศบาล 
ได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาบางส่วนมาแล้วนะครับ เนื่องจากว่าเทศบาลเด่นชัย ได้รับงบประมาณโครงการ
พัฒนาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังมาแล้ว ถึง 2 เฟส ซึ่งเฟสแรกการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟเด่นชัย มาถึงสะพาน
บ้านร่องคีบนะครับ ผมเห็นว่าชุมชนบ้านร่องคีบอยากให้ทำเฟสที่ 2 ต่อช่วงจากชุมชนบ้านร่องคีบ ไปเกือบถึงโรง
อบใบยา ก็เลยคิดว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งพังมีความสวยงามอยู่แล้ว จึงคิดว่าพื้นที่สาธารณะที่ทางเทศบาลดูแลอยู่ทั้ง 
2 ฝั่ง ยังเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจึงได้ของบประมาณต่อเนื่องซึ่งเป็นงบประมาณพัฒนาเมืองของกรมโยธาฯ 
ขณะนี้ได้ผ่านหลักเกณฑ์จากทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้งบประมาณ 50 ล้านบาท เพราะบรรจุในแผน
ปีงบประมาณ 2568 แล้วนะครับ ซ่ึงล่าสุดได้ทำประชาคมที่ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ถึง 2 รอบ ในปีที่ผ่านมาและ
เมื่อวานผมก็เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาฯ และบริษัทที่ปรึกษา มาดูสถานที่อีกครั้งนะครับ ทราบมาว่ากรมโยธาฯ 
ได้ออกแบบแล้ว ผมเห็นว่ามันอาจจะไม่เข้าบริบทของพื้นที่เด่นชัย จึงเชิญเจ้าหน้าที่มาประชุมร่วมกันอีกครั้ง      
ว่าสามารถปรับพื้นที่อย่างไรให้มันสวยงาม ให้เข้ากับพื้นที่และตอบโจทย์มากที่สุด จึงมีโอกาสได้ลงพื้นที่พร้อม  
คณะผู้บริหาร ทีมช่าง แล้วมีตัวแทนสมาชิกสภา คือ สท.สิงหน สีใหม่ เข้าไปรับฟังด้วย จึงมีโอกาสได้เล่าให้ฟังว่า
จะต้องพัฒนาตรงจุดไหน เช่นฝั่งขวาไปทางบ้านร่องคีบเข้าไปอีกนิดหน่อยหรือบริเวณสะพานควรจะปรับปรุง   
แบบไหน อย่างไร หากได้แบบอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งทางสื่อเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบว่าปี 2568 และ 
2569 ในการก่อสร้างน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี เราก็จะได้เห็นเมืองเด่นชัยที่มีความเจริญอีกรูปแบบหนึ่ง 
นอกจากที่ทางเทศบาลได้ใช้งบประมาณของเราเองในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ในส่วนนี้เป็นงบประมาณจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนพี่น้องบ้านปากพวกที่ได้มาขอโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เฟสที่ 3 นะครับ       
หมู่ที่ 10 ที่อยากได้งบประมาณก่อสร้างไปถึงสวนเกษตร ผมได้ทำหนังสือแจ้งความจำนงไปที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดแพร่ แล้วและได้นำเรียนผู้ใหญ่ที่กรมฯ แล้วนะครับ ว่ามีประชาชนที่ยังมีความต้องการที่จะขอ
โครงการนี้อยู่นะครับ ทางกรมแจ้งมาว่าขอให้มีรายงานการประชุมว่ามีประชาชนอยากได้จริงไหม จึงอยากจะให้มี
โครงการต่อจากสถานีรถไฟเด่นชัยไปถึงที่สวนเกษตร พี่น้องบ้านหมู่ 10 บางส่วนที่อยู่ติดลำห้วยแม่พวกจะได้    
ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านจะพังอีกนะครับ จึงได้ทำเรื่องขอไปยังกรมโยธาฯ แล้ว คงจะต้องรองบประมาณปี 2569  
อีกทีนะครับ ส่วนปี 2569 ได้ของบประมาณเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย ทางองค์การจัดการน้ำเสีย จะมาพัฒนาพ้ืนที่ให้
โดยจะดึงน้ำเสียจากชุมชนบริเวณตลาดไปบำบัดที่ลานกีฬาหมู่ที่ 2 นะครับ โดยจะดำเนินการกำจัดน้ำเสียอยู่
ด้านล่างพื้นดินส่วนด้านบนจะปรับพื้นที่เป็นสนามกีฬาให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นนะครับ นอกจากนี้เราทำการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขณะนี้ไดด้ำเนินการไปแล้วประมาณ 60% บนพื้นทีส่นามเปตองที่บ้านปากพวก 

ในส่วนของ... 



- 10 - 
 
ในส่วนของการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ขณะนี้ได้เตรียมพ้ืนที่ประมาณ 5% แล้ว จะเริ่มก่อสร้างปรับปรุงสนาม
บาสเก็ตบอลแห่งใหม ่ให้พ้ืนที่รองรับความสูงเท่าพ้ืนลานจอดรถของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยนะครับ อีกส่วนคือจะ
ปรับปรุงลานกีฬาตรงด้านหลังป้ายเทศบาลเพิ่มขึ้นอีกส่วนในอนาคตนะครับ ส่วนที่ 2 หลังจากการประชุมครั้งที่
แล้วในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเรื่อง สท.ชลนดา เมฆอากาศ ว่าเรื่อง
ได้ดำเนินการถึงไหนแล้วเพราะได้ขาดการประชุม 3 ครั้งติดต่อกัน จึงเข้าเงื่อนไขในการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้น
จากสมาชิกภาพนั้นแล้วนะครับ และทางอำเภอได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ
เรียกใหเ้ข้ามาชี้แจงโดยกำหนดเวลา 15 วัน หากคุณชลนดา เมฆอากาศไม่เข้ามาชี้แจงฯ ถือว่าไม่มีข้อโต้แย้ง ทาง
เทศบาลจะดำเนินการแจ้งไปที่ กกต.จังหวัดแพร่ เพ่ือขอให้การจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขึ้นใหม่
นะครับ เพื่อเลือกตั้งแทนจึงขอชี้แจงให้ทราบจะได้ไม่มีข้อครหาต่อกัน ทั้งนี้อาจจะต้องรอประมาณหนึ่งสัปดาห์ 
หรือสองสัปดาห์ เพื่อให้อำเภอเด่นชัยได้จัดเตรียมเอกสารและข้อสรุปส่งมายังเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่องการขาด
คุณสมบัติหรือยัง ถ้าขาดคุณสมบัติทางเทศบาล จะดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแทนสมาชิกที่
ขาดไป ในส่วนของงบประมาณเทศบาลได้เตรียมไว้แล้วเหลือเพียงขออนุมัติจากทางสมาชิกสภาเทศบาลให้ความ
เห็นชอบในการใช้เงินสะสม เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทน ในเขตเลือกตั้งที่ 2 อีกครั้งนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้ชี้แจง
เรื่องการของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกนะคะ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตำบลเด่นชัย ได้ของบประมาณจากหน่วยงานราชการหลายแห่ง เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบล
เด่นชัยของเรานะคะ จึงได้นำแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ และเรื่องของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
ราย ท่านชลนดา เมฆอากาศ ก็มีผู้คนสอบถามมาว่าจะมีการเลือกตั้งไหม ซึ่งขณะนี้ได้ทำการหาเสียงกันแล้ว จึงได้
แจ้งไปว่าจะต้องรอทางอำเภอ และ กกต. แจ้งเป็นหนังสือกลับมาก่อน จึงจะทำการเลือกตั้งได้นะคะ จะมีสมาชิก
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอหรือไม่คะ ขอเชิญ ส.ท. ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษค่ะ 

ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

กระผมว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หลังจากท่ีมีการขออนุมัติ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนะครับ ก็มีความยินดีและเห็นด้วยนะครับ เนื่องจากอาคาร
สำนักงานเดิมของเราได้ทรุดโทรมลงไปมากแล้วนะครับ และที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งว่าพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลเด่นชัยจะเป็นชุมชนเมืองที่ใหญ่ยิ่งขึ้น คือ เรื่องท่ี 1.เป็นชุมทางสถานีรถไฟเด่นชัย ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะที่ใหญ่พอสมควร จึงอยากจะให้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมแผนเพื่อรองรับ จำนวน 2 เรื่อง ที่ต้องการให้
ทางเทศบาลได้ดูแลและช่วยผลักดัน 1.สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมวจรจัด ซึ่งผมได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก
นายสถานีรถไฟเด่นชัย ซึ่งท่านอยากให้ช่วยควบคุมลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัด เช่น การทำหมัน สุนัข แมวให้
มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีสุนัข และแมวที่กำลังโตไปไล่กัดกันบนสถานีรถไฟ และบนรางรถไฟเยอะเลย  นะครับ เรื่อง
ที่ 2. ขณะนี้เริ่มมีคนเร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึงมาอาศัยในพื้นที่สถานีรถไฟ โดยจะลงสถานีรถไฟเด่นชัยเยอะมาก ซึ่งวันนี้ก็
ได้รับเรื่องมาจำนวน 2 เคส ก็คือมผีู้สูงอาย ุ1 คน และมคีรอบครัวพ่อแม่ลูกอีกสองคน ซึ่งขณะนี้อยู่บนสถานีรถไฟ
เด่นชัย จึงอยากให้มีมาตรการรองรับว่า หากเจอกรณีเช่นนี้ควรจะปรึกษาหรือว่าประสานงานจากหน่วยงานไหน 
ได้บ้าง ที่จะคอยช่วยเหลือกรณีเช่นนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อน มีผู้ป่วยจิตเวชหรือเรียกว่าคนบ้า ขออนุญาต
ใช้คำนีเ้พราะว่าคนบ้าคนนี้ได้เดินด่าผู้คนไปทั่ว และชี้หน้าผู้คนกลางสถานีตำรวจแล้วเดินไปที่กู้ภัยเด่นชัย จึงนำส่ง
ทีส่ถานีรถไฟ และเมื่อ 2 วันก่อน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับคนบ้ามาจากไหนไม่รู้ มาส่งให้ที่ศูนย์กู้ภัยเด่นชัย 

ทางศูนย์... 
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ทางศูนย์กู้ภัยเด่นชัยไม่รู้จะดำเนินการอย่าไรต่อไปจึงส่งไปที่ศูนย์พักพิง โรงพยาบาลแพร่ ซึ่งหากมีมาตรการรองรับ
อาจจะเป็นศูนย์บริการให้ผู้ไร้ที่พึ่ง ว่าในการประสานงานจะมีขั้นตอนแบบไหน ให้ดำเนินการอย่างไร หน่วยงาน
ไหนเป็นคนรับเรื่องนี้ ทางทีมงานกู้ภัยทุกคนก็พร้อมให้บริการตามแนวทางที่ได้วางไว้ได้ถูกต้องนะครับ ไม่ใช่ว่าโยน
กันไปโยนกันมาไปเรื ่อย ๆ ซึ ่งถ้าในอนาคตเด่นชัยจะเป็นเมืองที ่ใหญ่ขึ ้น เราก็จะไม่ต่างอะไรจากเชียงใหม่ 
นครสวรรค์ พิษณุโลก ที่มีชุมชนที่ใหญ่ข้ึน แล้วมีคนเร่ร่อนมากมาย จึงอยากให้มีการวางแผนเพ่ือรองรับไว้ในส่วนนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ค่ะ 

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย – เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  พอดีปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาระดับจังหวัด ระดับชาติ ซ่ึงจะมี 2 เรื่อง คือ
1. เรื่องขยะ 2. สุนัขและแมวจรจัด เพราะมีการแพร่พันธุ์ไปทั่ว และยังมี พรบ.ควบคุมการทำร้ายสัตว์ ซึ่งตาม
กฎหมายจะต้องโดนปรับ 40,000 บาท หากมีความผิดในการนำไปฆ่า หรือนำไปปรุงเป็นอาหาร จึงลำบากใจมาก
ที่จะกำจัดนะครับ ซึ่งมีคนบ้านทุ่งโฮ้งจะมาช่วยจับนะครับ แต่เราก็กลัวว่าหากอุ้มจับไปเขามีความผิดแล้วเรา
จะต้องโดนด้วย และเรื่องการทำหมัน เราก็พยายามทำทุกปีนะครับ ซึ่งได้ติดต่อประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัดแพร่
ไปแล้ว และจะไปตามจับซึ่งบางตัวที่เจ้าของยินยอมให้เรายิงยาสลบก็จับได้ง่าย ซึ่งสุนัขพวกนี้เป็นสนุขที่ฉลาด   
พอเข้าใกล้ ๆ ก็หนี เพราะจริง ๆ แล้วเราก็อยากพยายามจะทำทุกปี โดยท่าน ผอ.กองสาธารณสุข ก็พยายามช่วย
อย่างเต็มที่แล้ว แต่ว่าทุกปีก็พยายามจะเพิ่มในการไปจับสุนัขที่พอจับได้นะครับ เพื่อนำมาทำหมันเพิ่มนะครับ    
ในส่วนของคนเร่ร่อน ทาง ผอ.กองสวัสดิการ ช่วยเตรียมแผนไว้ในอนาคตว่าจะมีวิธีการอย่างไร จะดำเนินการแก้ไข
ช่วยเหลืออย่างไร เพราะตอนนี้คนเด่นชัยที่มีเรื่องเดือดร้อน ผู้ที่คอยรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ คือ สท.เสฎฐวุฒิ    
คำวิเศษ คนเดียว ในส่วนของที่รกร้างว่างเปล่าก็ได้รับการร้องเรียนเข้ามา มีใบสักปลิวเข้าภายในบริเวณบ้านก็มา
แจ้งที่เทศบาล ผมก็ไม่รู ้จะแก้ไขอย่างไร ผมขอฝาก สท. เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ ประสานงานกับ จ่าเอก จีรวัฒน์ 
ศฤงคาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เพราะสนิทกับทนายตู่ ให้หัวหน้าจีรวัฒน์ ศฤงคาร ช่วยประสานอีกทีนะครับ เพราะ
ตอนนั้นชาวบ้านแจ้งว่ามีใบสักปลิวเข้ามาภายในบริเวณบ้านของชาวบ้าน ซึ่งเจ้าของที่ได้ตัดต้นสักออกไปหมดแล้ว 
ประมาณ 2 - 3 ปีก่อน แล้วท่านก็มาร้องว่ามีหญ้าเริ่มขึ้นสูงแล้ว มีงูออกมาจากสวนเขา ผมก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินการ
อย่างไร ซึ่งเขามีความผิดขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ ลองปรึกษาหัวหน้า จ่าเอก จีรวัฒน์ ศฤงคาร ดูแล้วกันนะครับ 
ว่าช่วยดูเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับ และไหน ๆ ท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวว่า ผมได้ดำเนินการของบประมาณ
มาจากหลากหลายองค์กร เพราะว่าเทศบาลเราภาระค่าใช้จ่ายเยอะมาก เมื่อ 3 ปีที่แล้วนะครับ ได้มาอยู่กับ
สมาชิกสภาชุดนี้ ผู ้บริหารชุดที่แล้วเหลือเงินสะสมให้เพียง 5 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดตอนนี้มีเงินสะสมแล้ว 50      
ล้านบาท ผมได้ประหยัดแล้วเพื่อจะนำมาเป็นทุนในการทำโรงรับจำนำ และสร้างสำนักงานส่วนหนึ่ง ผมจึงได้ขอ
งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ มามากมาย ก็ต้องรอนานหน่อย เราจึงทำโครงสร้างพื้นฐานให้ชาวบ้านได้ไม่เยอะ 
เพราะว่าค่าใช้จ่ายเราเยอะมาก ซึ่งที่ผมเข้ามาบริหารในยุคที่มีค่าใช้จ่ายแพง หลายคนจึงคิดว่างบประมาณ 105 
ล้านบาท นำไปใช้ในส่วนไหนบ้าง คือมีพนักงานที่มีเงินเดือนสูงทุกคน ทั้งลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานครู 
เงินเดือน 30 – 40 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่แท้จริง
เรามีไม่เยอะนะครับ รวมถึงเงินสำรองจ่ายนายกเทศมนตรี ใช้ได้เพียง 3 แสนกว่าบาท ซึ่งในส่วนนี้จะแยกออกมา
เป็นเงินงบประมาณ เสี่ยงภัย ภัยพิบัติ ซึ่งงบประมาณที่ผมไปขอจากหน่วยงานอื่น ๆ ผมได้ขอไปประมาณ 30 – 
40 ล้านบาท ผมจะขอทีเยอะ ๆ ซึ่งเราจะไม่รบกวนผู้ใหญ่บ่อยนะครับ ซึ่งหากได้มาก็ดำเนินการประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ทราบเลยว่าใครจะได้งานนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการก่อสร้างสนามกีฬา จะไม่ใช่คนแพร่ที่เข้ามา
ประมูลงาน มีทั้งจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพ เพราะทุกคนทำงานอย่างโปร่งใส ไม่ได้มีการฮั๊วะประมูล 

หรือล็อค... 
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หรือล็อคสเปค เพราะเราไม่ได้มีแนวทางนั้นอยู่แล้ว เราจึงได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพราะทุกคนมีจุดยืนและทำงานให้
ท่านอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผมชี้แจงมานี้เพราะเห็นว่ามีผู้สังเกตการณ์คือ ผู้นำหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เข้า
ร่วมการประชุมในครั้งนี้เยอะ ผมจึงนำเรื่องมาเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าที่ผมมาอยู่ ณ จุดนี้ ผมได้เข้ามาทำงาน
เพื่อบ้านเกิด และ สท. ทุกคน มีอุดมการณ์เดียวกันจึงทำงานกับผมได้นะครับ ซึ่งเฟส 3 เฟส 4 อยากจะได้อะไร
ขอให้แจ้งทางผมได้เลย ผมจะไปดำเนินการของบประมาณมาให้ หากไม่มีอะไรผิดพลาดเลยในการที่จะมาปรับลาน
ที่ออกกำลังกายบริเวณด้านหน้า จะเป็นเครื่องออกกำลังกายใหม่หมด เพราะได้ใช้งานตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว ยังไม่ได้
ทำการเปลี่ยน ก็พยายามลุ้นที่จะของบประมาณเงินเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมฯ มาให้นะครับ และเมื่อสักครู่ทีเ่ข้า
ที่ประชุมล่าช้า ผมกต็้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าต้องชี้แจงเรื่องงบประมาณตรงจากคณะอนุกรรมาธิการ จาก
สภาผู้แทนราษฎรนะครับ สส. ก็อยากให้ชี้แจงว่าที่เราของบอะไรไปบ้าง ซึ่งในปี 2568 ผมได้ขอไป 1 โครงการ 
คืองบประมาณปรับปรุงถนนที่ชำรุด ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้า โรงเรียนเด่นไชยวิทยา ซึ่งเป็นถนนที่ยังขาดช่วงไป
จนถึงแยกวัดแพร่ธรรมราม ที่ยังไม่ได้ทำถนนลาดยางลงจากสระว่ายน้ำเทศบาลไปถึงการไฟฟ้าอำเภอเด่นชัย ก็ยัง
ไม่ไดท้ำถนนลาดยางนะครับ แล้วซอยไผ่แดงท้ังซอยถนนเละหมดแล้ว ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้บริหารชุดเก่า
ทำไว้แค่ไม่ก่ีร้อยเมตรเราก็จะทำถนนลาดยางมะตอยให้รอบหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ และในปีต่อ ๆ ไป ผมจะไป
ซ่อมแซมถนนบริเวณบ้านปากพวก ไปบ้านเด่นชุมพลรอบหมู่บ้าน จะพยายามของบประมาณเพื่อมาดำเนการให้
แต่ผมขอเวลา ในการของบประมาณในการจัดทำงบประมาณของทางราชการ จะไม่สามารถขอปุ๊บ 2 เดือน        
3 เดือน ทำได้เลยนะครับ อาจจะช้าหน่อยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ ที่ใช้เวลาร่วมกันในการประชุม   
ในวันนี้นะครับ ขอบคุณครับ  
นางสุธาทิพย์  กวยะปาณิก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   - ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ชี้แจงในเรื่อง
ของคนไร้ที่พ่ึง และสุนัขจรจัด นะคะ ในเรื่องของคนไร้ที่พ่ึง น่าจะปรึกษาทาง พม. นะคะ หลัก ๆ น่าจะเป็นหน้าที่
ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะ ใบไม้ ต้นหญ้าขึ้นรกมาก ซึ่งขณะนี้
ทางทหารก็โดนร้องเรียนในเรื่องของตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวลุงหง่า ซึ่งขณะนี้มีคนบอกว่ามีหญ้าขึ้นสูงมากแล้ว ซึ่งเป็น
พื้นที่ของส่วนบุคคลจะให้เทศบาลเข้าไปตัด คงต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ ซึ่งตอนนี้เจ้าของก็ไม่อยู่ 
นะคะ ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่นำเรื่องมาแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบค่ะ จะมี
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่คะ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ และ
ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าประชุมทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ 

เลิกประชุมเวลา 12.36 น.   

 

 

     (ลงชื่อ)       
      (นางพวงเพ็ญ  จันสวัสดิ์) 

           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ตรวจร่างรายงานการประชุม         
สภาเทศบาลตำบลเด่นชัยแล้ว เมื่อวันที่  20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 
 
 
             สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย   ลงชื่อ            ประธานกรรมการ 
   วันที่   28    เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2567              (นายสิงหน   สีใหม่) 
                  สภานี้รับรองแล้ว 
       
       ลงชื่อ             กรรมการ 
            (นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก)                           (นายโชติ วันรุ่ง)  
        ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย 
 
               ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.             กรรมการ 
                                  (เสฏฐวุฒิ คำวิเศษ) 


